

Quy Định Cải Thiện Cơ sở Phát thải: Phát thải Đột xuất

Quy Định Cải Thiện Dành Cho Cơ sở Phát thải bao gồm hơn 60 thay đổi nhằm nêu rõ các yêu cầu hiện có, tăng tính linh hoạt và cải thiện bảo vệ môi trường. Phiếu thông tin này tập trung vào điều khoản phát thải đột xuất của Quy Tắc Cải Thiện Dành Cho Cơ sở Phát thải. Sự kiện phát thải đột xuất là điều không thường diễn ra trong các hoạt động hàng ngày của cơ sở phát thải và khiến nó vượt quá ngưỡng thải chất ô nhiễm thông thường trong tháng đó. Điều khoản này cho phép các cơ sở phát thải có thể duy trì trạng thái thải chất ô nhiễm thông thường trong các sự kiện phát thải đột xuất, miễn là chúng đáp ứng các điều kiện nhất định.



Ai bị ảnh hưởng?

Điều khoản về việc phát thải đột xuất trong Quy Tắc Cải Thiện Dành Cho Cơ sở Phát thải áp dụng cho cơ sở phát thải số lượng nhỏ và rất nhỏ.

Lợi ích chính



Giúp tuân thủ dễ dàng hơn – Tăng tính linh hoạt để các cơ sở xả chất thải nguy hại có thể quản lý chất thải theo từng đợt.



Cung cấp tiêu chuẩn thống nhất - Trước khi có Quy Tắc Cải Thiện Dành Cho Cơ sở phát thải, tiểu bang hoặc liên bang không có tiêu chuẩn nào dành cho các sự kiện phát thải đột xuất.



Cho phép cơ sở phát thải số lượng nhỏ và rất nhỏ duy trì trạng thái - Các sự kiện phát thải đột xuất đủ điều kiện không ảnh hưởng đến trạng thái của cơ sở phát thải.



Duy trì bảo vệ - Các cơ sở phát thải phải gửi chất thải đột xuất đến cơ sở mà RCRA chỉ định bằng cách sử dụng hãng vận chuyển chất thải nguy hại và bản kê khai chất thải nguy hại.

Những gì đã thay đổi?

Điều khoản mới về việc tạo chất thải theo từng đợt tại Bộ luật 40 của Quy định Liên bang Phần 262 Phần phụ L cho phép cơ sở phát thải tạm thời vượt giới hạn trong danh mục tạo chất thải định kỳ để có thể hoạt động theo các quy định hợp lý. Oregon đã thực hiện những thay đổi trong quy tắc liên bang, dành riêng cho từng bang:

- Thông báo trong vòng 60 ngày cho các sự kiện đã lên kế hoạch, thay vì thông báo trong vòng 30 ngày do quy tắc liên bang xác định.
- Đối với các sự kiện phát thải đột xuất ngoài dự kiến, cơ sở phát thải phải gửi văn bản thông báo bằng Biểu mẫu Thông báo Nhận dạng Địa điểm cho DEQ trong vòng năm ngày kể từ khi gửi thông báo 72 giờ đầu tiên về sự kiện phát thải đột xuất.
- Các sự kiện phát thải đã lên kế hoạch cần có văn bản chấp thuận của DEQ.
- Tất cả chất thải phát sinh trong sự kiện đột xuất phải tuân theo yêu cầu và phí báo cáo hàng năm hiện hành.

Cập nhật lần cuối: Tháng 3/2022

Hỏi	Đáp
<p>Một cơ sở phát thải số lượng nhỏ (SQG) hoặc cơ sở phát thải số lượng rất nhỏ (VSQG) có thể thực hiện bao nhiêu sự kiện phát thải đột xuất trong một năm?</p>	<p>Một SQG hoặc VSQG có thể thực hiện một sự kiện phát thải đột xuất đã lập kế hoạch và một sự kiện chưa lập kế hoạch trong một năm dương lịch và phải gửi đơn yêu cầu đến DEQ khi có sự kiện thứ hai. Nếu sự kiện đầu tiên đã được lập kế hoạch, thì bất kỳ sự kiện thứ hai nào cũng phải là sự kiện chưa lập kế hoạch. Nếu sự kiện đầu tiên chưa lập kế hoạch, thì bất kỳ sự kiện thứ hai nào cũng phải được lên kế hoạch.</p>
<p>Điều gì xảy ra nếu quý vị có một sự kiện phát thải đột xuất chưa lập kế hoạch và lúc đầu quý vị không rõ chất thải của mình có nguy hại không?</p>	<p>Các VSQG phải quản lý chất thải theo cách giảm thiểu khả năng xảy ra cháy, nổ hoặc thải ra môi trường. Các SQG phải quản lý chất thải theo mỗi thùng, bể chứa chất thải nguy hại theo tiêu chuẩn. Tất cả cơ sở phát thải phải dán nhãn chất thải bằng dòng chữ "Phát thải đột xuất chất thải nguy hại", và có văn bản, biển báo hoặc chữ tượng hình để xác định các mối nguy hại mà chất thải gây ra. Nhãn dán cũng phải bao gồm ngày bắt đầu sự kiện phát thải đột xuất. Nếu rất cuộc chất thải đó không nguy hại, cơ sở phát thải có thể làm việc với DEQ để hủy bỏ sự kiện không cần thiết đó để nó không bị tính vào giới hạn phát thải trong năm.</p>
<p>Làm thế nào để cơ sở phát thải thông báo cho DEQ về một sự kiện phát thải đột xuất?</p>	<p>Sử dụng biểu mẫu Thông báo Nhận dạng Địa điểm Phát thải Nguy hại của DEQ, các cơ sở phát thải phải thông báo cho DEQ trước 60 ngày về việc bắt đầu một sự kiện phát thải đột xuất có kế hoạch.</p> <p>Đối với các sự kiện phát thải đột xuất ngoài kế hoạch, cơ sở phát thải phải thông báo cho DEQ qua điện thoại (844-841-4938), fax (503-229-5675) hoặc email (hazwaste@deq.oregon.gov) trong vòng 72 giờ kể từ khi sự kiện diễn ra. Sau đó, họ phải gửi biểu mẫu Thông báo Nhận dạng Địa điểm của DEQ trong vòng năm ngày kể từ khi có thông báo trong 72 giờ đầu tiên.</p>
<p>Những khoản phí nào áp dụng cho chất thải được tạo ra trong một sự kiện phát thải đột xuất?</p>	<p>Áp dụng mọi khoản phí chất thải nguy hại đối với chất thải được tạo ra trong một sự kiện phát thải đột xuất.</p>
<p>Khi nào bắt đầu giới hạn tích lũy 60 ngày đối với chất thải được tạo ra trong một sự kiện phát thải đột xuất?</p>	<p>Giới hạn 60 ngày cho một sự kiện phát thải đột xuất đã lên kế hoạch sẽ bắt đầu từ ngày bắt đầu được nêu trong bản Thông báo Nhận dạng Địa điểm Phát thải Nguy hại.</p>

Khi nào chất thải nguy hại trong sự kiện đột xuất phải được vận chuyển khỏi địa điểm?	Cơ sở phát thải có 60 ngày kể từ ngày bắt đầu sự kiện đột xuất để vận chuyển tất cả chất thải nguy hại đột xuất đến cơ sở được RCRA chỉ định để xử lý, lưu trữ hoặc tiêu hủy. Nếu chất thải nguy hại không được chuyển ra khỏi địa điểm trong vòng 60 ngày thì chất thải đó phải tính vào tình trạng phát thải hàng tháng của cơ quan. Các SQG được phép xử lý chất thải tại chỗ trong 60 ngày kể từ ngày bắt đầu sự kiện.
Các VSQG và SQG trải qua các sự kiện phát thải đột xuất có phải sử dụng Bản kê khai Chất thải Nguy hại để vận chuyển chất thải nguy hại?	Có, các VSQG và SQG phải sử dụng Bản kê khai Chất thải Nguy hại để vận chuyển chất thải phát sinh trong một sự kiện đột xuất.
Các VSQG có các sự kiện phát thải đột xuất có phải hoàn thành báo cáo hàng năm cho DEQ không?	Có, một VSQG phát thải nhiều hơn số lượng bình thường của danh mục trong sự kiện phát thải đột xuất phải hoàn thành báo cáo hàng năm và đóng các khoản phí thích hợp.
Một cơ sở phát thải có thể hoàn thành nhiều hơn một dự án trong sự kiện phát thải đột xuất đã lên kế hoạch không?	Có, cơ sở phát thải có thể thông báo cho DEQ về nhiều dự án sẽ được hoàn thành trong khung thời gian cụ thể thông qua bản Thông báo Nhận dạng Địa điểm, ví dụ: dọn dẹp bể chứa và loại bỏ hóa chất thừa.

Tại sao phải thực hiện quy tắc này?

Các quy tắc trước đây của RCRA đối với chất thải nguy hại thiếu tính linh hoạt để giải quyết những thay đổi phát thải đột xuất trong trạng thái của cơ sở phát thải vì xảy ra các sự kiện có kế hoạch hoặc ngoài kế hoạch. Các nhà cơ sở phát thải đã phải tuân thủ một loạt quy định bao quát hơn trong thời gian ngắn khi tạo ra lượng chất thải nguy hại nhiều hơn bình thường. Điều khoản phát thải đột xuất sẽ giúp các cơ sở tiết kiệm vì họ có thể tránh được các chi phí liên quan đến việc gia tăng tình trạng phát thải. Các cơ sở phát thải cũng có thể tiết kiệm chi phí nhờ được giảm bớt các yêu cầu RCRA trong việc đào tạo, kiểm tra, kê khai, cập nhật kế hoạch dự phòng, báo cáo và quản lý liên quan đến cơ sở để duy trì trạng thái nhất quán hơn theo thời gian đối với cơ sở phát thải.

Tìm thêm thông tin ở đâu?

- 40 CFR Phần 262.13(c)(8) nêu rõ chất thải nguy hại được quản lý trong sự kiện phát thải đột xuất không buộc phải tính vào danh mục của cơ sở phát thải.
- 40 CFR Phần 262 tiểu phụ phần L (§§ 262.230-262.233) nêu các điều kiện dành cho điều khoản phát thải đột xuất.
- Quy định Hành chính Oregon 340-102-0230 bao gồm các bổ sung của DEQ dành cho các quy định liên bang có liên quan. OAR 340-100-0002 kết hợp phần còn lại của quy tắc liên bang để tham chiếu.

Có câu hỏi?

DEQ sẽ giúp quý vị dễ dàng tìm câu trả lời. Để biết thêm thông tin và yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật miễn phí, ngoài quy định, vui lòng truy cập oregon.gov/deq/Hazards-and-Cleanup.
 Để gửi biểu mẫu, hãy truy cập DEQ Online của quý vị tại yourdeqonline.oregon.gov.

Các định dạng thay thế

DEQ có thể cung cấp theo yêu cầu các tài liệu ở định dạng thay thế hoặc bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Hãy gọi DEQ theo số 800-452-4011 hoặc gửi email đến deqinfo@deq.oregon.gov.